



คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ที่ ๑๖ /๒๕๖๒
เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อดำเนินการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของประเทศและเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ นั้น

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของรองประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ บางรายเกษียณอายุราชการ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบ และแต่งตั้งอนุกรรมการคนใหม่แทนอนุกรรมการคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๙ (๑๐) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงให้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ และแต่งตั้งอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ลำดับที่ ๒ จาก นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดูแลกำกับงานกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ)

ลำดับที่ ๒๐ จาก ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เพิ่มเดิมองค์ประกอบคณะกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ

๓. ยกเลิกการแต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ลำดับที่ ๑๑ นางเสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และให้แต่งตั้ง นายนนทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอนุกรรมการ แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ